

Tuyên truyền Luật an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy cho học sinh năm học 2024 - 2025

Căn cứ theo hướng dẫn của các cấp về việc tăng cường nhận thức an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập vào học đường;

Căn cứ Công văn số 2026/CATX(GT) ngày 15/8/2024 của Công an Thị xã Đức Phổ về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền pháp luật về giao thông mùa tựu trường năm học 2024 - 2025;

Sáng ngày 31 tháng 8 vừa qua, toàn thể các em học sinh trường THPT Lương Thế Vinh đã tích cực tham gia, lắng nghe và trau dồi kiến thức về Luật ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy...

Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT Công an thị xã Đức Phổ đã thông tin đến giáo viên và học sinh về tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận thanh, thiếu niên hiện nay. Đồng thời, phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Giao thông đường bộ như các quy tắc tham gia giao thông an toàn, hình thức và mức xử phạt đối với nhóm các hành vi vi phạm phổ biến hiện nay, đặc biệt là học sinh.





Cùng với diễn biến phức tạp về các tệ nạn xã hội hiện nay, đặc biệt chú trọng đẩy lùi tệ nạn sử dụng các loại thuốc lá điện tử trong học sinh, Công an phường Phố Vãn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhà trường và các ban, ngành, đoàn thể xã hội trong việc tuyên truyền về các tác hại của thuốc lá điện tử; và cách phòng tránh các tệ nạn xã hội trong tình hình xã hội mới.





Buổi tuyên truyền đã diễn ra trong không khí sôi nổi, giáo viên và học sinh của trường THPT Lương Thế Vinh còn tham gia các hoạt động thi kiến thức ATGT nhằm tăng cường tìm hiểu kiến thức, quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện của người điều khiển phương tiện giao thông, những quy tắc khi tham gia giao thông đường bộ, hành vi bị nghiêm cấm...





Qua buổi tuyên truyền đã giúp cho học sinh nắm được Luật giao thông, các phương pháp phòng chống ma túy. Nâng cao nhận thức cho học sinh khi tham gia giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập vào học đường. Bước đầu có những kỹ năng nhận biết các bệnh truyền nhiễm, dấu hiệu của nghiện ma túy và một số biện pháp phòng tránh.